

## THƯ MỤC

### TẠP CHÍ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 19 NĂM 2018

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 19 năm 2018.

**1. Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt các dịch vụ công qua ngân hàng thương mại/ Nguyễn Thị Kim Nhung// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 19/2018 .- Tr. 18 – 22**

**Tóm tắt:** Thực hiện Đề án của Chính phủ và kế hoạch, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hiện nay các ngân hàng thương mại (NHTM) ở Việt Nam đang tích cực triển khai nhiều giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), nhằm tạo ra hệ sinh thái đầy đủ, tiện ích và trải nghiệm cho khách hàng. Phần đầu, đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức dưới 10%; đến cuối năm 2025, ở mức dưới 8%. Đó là một trong những mục tiêu cụ thể được đặt ra trong Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được Chính phủ phê duyệt. Để đạt được những mục tiêu này, một chặng đường dài, với cuộc chạy đua tốc độ trong phát triển TTKDTM sẽ là thách thức không nhỏ đối với các NHTM. Trong đó, việc triển khai phối hợp giữa các NHTM với các đơn vị công giữ vai trò rất quan trọng trong thực hiện đề án. Bài viết tập trung làm rõ vấn đề này.

**Từ khóa:** Thanh toán không dùng tiền mặt; Dịch vụ công; Ngân hàng thương mại

**2. Dịch vụ thanh toán ngân hàng trong bối cảnh cách mạng công nghệ đang phát triển mạnh mẽ/ Phạm Anh Thủy// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 19/2018 .- Tr. 23 – 26**

**Tóm tắt:** Cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng Fintech thúc đẩy sự cạnh tranh mạnh mẽ, thu hút đông đảo các công ty cung cấp giải pháp công nghệ, các doanh nghiệp bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, đáp ứng nhu cầu các sản phẩm dịch vụ tiện ích ngày càng cao của khách hàng, đặc biệt là dịch vụ thanh toán. Bài viết điểm lại những kết quả phát triển dịch vụ thanh toán của ngành Ngân hàng Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị.

**Từ khóa:** Dịch vụ thanh toán ngân hàng; Thẻ; Công nghệ

**3. Cần sớm ban hành khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động cho vay ngang hàng ở Việt Nam/ Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 19/2018 .- Tr. 27 – 30**

**Tóm tắt:** Trên thế giới, cho vay ngang hàng (Peer to Peer/P2PLending) đã thật sự phát triển mạnh từ sau khủng hoảng kinh tế thế giới xảy ra năm 2008. Ở Việt Nam, cho vay ngang hàng chỉ mới xuất hiện trong vòng 3 năm trở lại đây, tuy nhiên, mô hình cho vay kết nối trực tuyến này cũng đã phát triển nhanh với hàng loạt các nền tảng công nghệ mới được giới thiệu. Bên cạnh những lợi ích mang lại cho các bên tham gia cũng như cho nền kinh tế và xã hội của Việt Nam, mô hình này cũng cho thấy tiềm ẩn những rủi ro khó lường. Do đó, cần sớm ban hành một khuôn khổ pháp lý để điều chỉnh hoạt động cho vay này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

**Từ khóa:** Sàn giao dịch cho vay; Ngang hàng; Châm điểm tín dụng; Khung pháp lý

**4. Ảnh hưởng của Fintech tới hoạt động của các ngân hàng thương mại/ Nguyễn Thị Thái Hưng, Hoàng Thị Thu Hiền// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 19/2018 .- Tr. 31 – 35**

**Tóm tắt:** Thuật ngữ Fintech - công nghệ tài chính xuất hiện từ những năm 1990, bắt nguồn từ một dự án hợp tác công nghệ của Citigroup. Tuy vậy phải đến năm 2014, Fintech mới nhận được sự chú ý của các bên liên quan, bao gồm nhà quản lý, nhà cung cấp, khách hàng và đối tác và đang ngày càng phát triển rất nhanh chóng. Bài viết tóm lược sự phát triển của Fintech Việt Nam trong việc cung ứng dịch vụ về tài chính ngân hàng, phân tích các ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến hoạt động của ngân hàng thương mại (NHTM) và đề xuất một số biện pháp để quản lý và phát huy những mặt tích cực của Fintech tại Việt Nam.

**Từ khóa:** Fintech; Ngân hàng thương mại; Ảnh hưởng

**5. Hoạt động của Fintech tại Việt Nam và một số đề xuất để phát triển/ Lê Huyền Ngọc// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 19/2018 .- Tr. 36 – 38**

**Tóm tắt:** Trong khoảng 3 năm gần đây, Fintech có tác động không nhỏ góp phần thay đổi hoạt động tài chính - ngân hàng tại Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động Fintech còn nhiều hạn chế cả về qui mô, chất lượng và cơ chế chính sách cần khắc phục trong thời gian tới. Với hướng tiếp cận là một số tác động của Fintech tới hệ thống tài chính - ngân hàng trong cách mạng công nghiệp 4.0, bài viết này đề xuất một số giải pháp để hoạt động Fintech tại Việt Nam có thể phát triển an toàn, hiệu quả, gắn với sự phát triển của cả hệ thống tài chính - ngân hàng và nền kinh tế.

**Từ khóa:** Fintech; Tài chính ngân hàng thương mại; Việt Nam

**6. Phát triển Fintech tại Trung Quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam/ Lê Đình Hạc// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 19/2018 .- Tr. 39 – 41**

**Tóm tắt:** Trung Quốc đang là thị trường lớn nhất thế giới về thanh toán kỹ thuật số, chiếm gần 50% toàn cầu. Trung Quốc cũng thống lĩnh mảng cho vay trực tuyến, chiếm

tới 3/4 thị trường thế giới. Trong một bảng xếp hạng các công ty Fintech cải tiến nhất thế giới năm 2016, các doanh nghiệp Trung Quốc nắm giữ 4 trong 5 vị trí top đầu. Công ty Fintech lớn nhất của Trung Quốc đó là Ant Financial, có giá trị lên tới 60 tỉ USD, không thua kém gì UBS, ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ hiện nay.

**Từ khóa:** Fintech; Trung Quốc; Kinh nghiệm quốc tế

**7. Dự báo xu hướng triển khai các sáng kiến về blockchain trên thế giới/ Hải Yên//**  
Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 19/2018 .- Tr. 42 – 43

**Tóm tắt:** Báo cáo kết quả nghiên cứu mới nhất của Công ty tư vấn - kiểm toán hàng đầu thế giới PricewaterhouseCoopers (PwC) có tên “Thời kỳ của blockchain đã đến, động thái tiếp theo của bạn là gì?” cho thấy một số thông tin dự báo đáng chú ý như: Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành quốc gia phát triển blockchain hàng đầu chỉ trong 3-5 năm tới; Lòng tin và sự thiếu rõ ràng về hành lang pháp lý được cho là rào cản lớn nhất để doanh nghiệp chấp nhận nghiên cứu và sử dụng blockchain.

**Từ khóa:** Blockchain; Dự báo; Xu hướng

**8. Tiền kỹ thuật số có trở thành phương tiện thanh toán và loại hình tài sản mới?/**  
Vũ Xuân Thanh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 19/2018 .- Tr. 44 – 45

**Tóm tắt:** Tiền kỹ thuật số giúp việc thực hiện mọi giao dịch trở nên dễ dàng hơn, việc chuyển tiền được đơn giản hóa thông qua việc sử dụng khóa công cộng và khóa riêng tư cho mục đích bảo mật và quyền riêng tư. Những chuyển khoản này có thể được thực hiện với chi phí xử lý tối thiểu, cho phép người dùng tránh các khoản phí cao do các tổ chức tài chính truyền thống quy định. Tuy nhiên, vì tiền kỹ thuật số không có kho lưu trữ trung tâm, số dư tiền kỹ thuật số có thể bị xóa sổ do sự cố máy tính, sự cố và các sự kiện không mong muốn khác.

**Từ khóa:** Tiền kỹ thuật số; Phương tiện thanh toán; Loại hình tài sản mới

**Trung tâm Thông tin Thư viện**